
Skólaráðsfundur 18. desember 2012 

Mættir voru: Steinar, Eva, Svanhildur, Júlía, Eðvarð 
Þór, Snezana, Fanney Grazyna, Hrafnhildur, Júlíus og 
Stefán Jóns. 

Fundarmenn boðnir velkomnir 

Farið var yfir áherslur í skólastarfi, PBS, ýmis teymi, 
starfsmannahald, námsárangur, félagsstörf og umbun 
fyrir ástundun. 

Skýrt út fyrir fundarmönnum nýjar áherslur í 
aðalnámskrá og sjálfsmati Myllubakkaskóla. 

Farið yfir framtíðarsýn Myllubakkaskóla.  Nauðsynlegt 
er að efla samstarf skóla og heimila enn frekar ef 
viðhalda og bæta eigi félgags- og námsárangur.  
Niðurstöður úr íþrótta- og tómstundakönnun sem 
framkvæmdar voru á þemadögum komu ekki vel út og 
munu stjórnendur Myllubakkaskóla leita leiða til að 
bæta þar um betur. 

Að lokum var farið yfir viðhald húsnæðis en ráðgert er 
að endurnýja glugga í ,,gömlu" byggingunni og setja 
upp nýjar girðingar umhverfis skólann. 

 

Fleira ekki gert fundi slitið, EÞE 
	  


